

Số: /SNN-VP
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Bình Phước, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1885/UBND-TH ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

1. Cử tri Lê Thị Thanh Thúy, ấp Tân Quan: kiến nghị các hộ dân nuôi heo trên địa bàn xã Tân Quan bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi. Hiện nay, đời sống các hộ dân gặp khó khăn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng nghiên cứu có chính sách hỗ trợ, giảm bớt khó khăn về kinh tế cho các hộ dân chăn nuôi.

Trả lời:

Thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh và kịp thời hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh DTLCP phải tiêu hủy, khôi phục sản xuất chăn nuôi, trên cơ sở các quy định Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

+ Năm 2019: Căn cứ Quyết định 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ định cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi (hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2019). UBND tỉnh Bình Phước đã có Công văn số 1699/UBND -TH ngày 21/6/2019 về việc mức hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có lợn mắc Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy trên địa bàn tỉnh và Công văn số 3045/UBND-TH ngày 18/10/2019 về việc cơ chế, chính sách, đối tượng, mức hỗ trợ phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi.

+ Năm 2020: Căn cứ Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh DTLCP (có hiệu lực từ ngày 01/01-31/12/2020). UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 2183/UBND-TH ngày 02/7/2021 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh DTLCP.

+ Năm 2021: Do tình hình dịch bệnh DTLCP diễn biến phức tạp, nhằm ngăn chặn kịp thời dịch bệnh và hỗ trợ người dân. UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn 2528/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 về việc cơ chế, chính sách,

đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2021.

+ Từ năm 2022 đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh đã trực tiếp làm việc và có văn bản kiến nghị với Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh DTLCP. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ.

Do thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Các địa phương phải căn cứ để triển khai thực hiện trên địa bàn quản lý vì vậy để ban hành chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh cần phải chờ văn bản hướng dẫn của Trung ương thì mới thực hiện được.

Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2022 và các năm tiếp theo.

2. Cử tri Phạm Thị Hồng Khánh, thôn 4, xã Thiện Hưng: Kiến nghị thời gian qua, tình trạng phân bón giả bán trên thị trường xảy ra nhiều. Người dân mua về bón cho cây trồng làm cây chết, cây bị yếu, năng suất cây bị giảm. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc bán phân bón hóa học trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Trả lời:

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm phân bón của các công ty khác nhau. Vì vậy công tác quản lý nhà nước về phân bón nói chung và chất lượng phân bón nói riêng luôn được UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục QLTT, UBND các huyện, thị xã, thành phố luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Riêng Sở Nông nghiệp và PTNT hằng năm thành lập 02 Đoàn thanh tra phân bón để thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thanh tra Đoàn có lấy mẫu phân bón để phân tích thử nghiệm kiểm tra chất lượng, cụ thể: Năm 2022 đoàn lấy 60 mẫu phân tích chất lượng trong đó có 10/60 mẫu không đạt chất lượng. Theo kế hoạch năm 2023 Sở sẽ tổ chức 02 Đoàn thanh tra phân bón và lấy 45 mẫu phân bón để phân tích chất lượng, khi có kết quả sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử Sở (snnptnt.binhphuoc.gov.vn) để bà con nông dân nắm bắt.

Còn đối với trường hợp cử tri phản ánh phân bón bón cho cây trồng làm chết cây, cây suy yếu, năng suất giảm nhưng cử tri không nói rõ tên người bán, địa chỉ ở đâu, nên Sở chưa có cơ sở để xác minh sự việc trên.

Trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT cũng như các ban ngành, địa phương bám sát Kế hoạch 255/KH-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 25/6/2022 của Ban Thường Vụ tỉnh Ủy về tăng cường công tác Quản lý chất lượng Vật tư Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tiếp tục thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón trên

địa bàn tỉnh, lấy mẫu phân bón phân tích chất lượng nhằm phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh. Ổn định thị trường phân bón đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Trên đây là trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh xem xét./.

Nơi nhận:

- GD, PGD;
- Như trên;
- CCTY, TTr Sở;
- LĐVP;
- Lưu: VT, HC (Q).

GIÁM ĐỐC

Phạm Thụy Luân